

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การค้นคว้าอิสระ เรื่อง การปฏิบัติงานตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2553 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขวาสันติ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้ศึกษาได้นำเสนอสรุปผลการศึกษาตามลำดับ ดังนี้

วัตถุประสงค์การศึกษา

1. เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2553 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขวาสันติ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน
2. เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2553 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขวาสันติ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยจำแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการปฏิบัติงานตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2553 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขวาสันติ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

สมมติฐานการศึกษา

1. การปฏิบัติงานตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2553 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขวาสันติ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านอยู่ในระดับพอใช้
2. คณะกรรมการหมู่บ้านที่มี หมู่บ้านที่อยู่อาศัยแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2553 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขวาสันติ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษารั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาสันติ อำเภอมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 308 คน (ข้อมูลทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาสันติ. 2553 : 10)

1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษารั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาสันติ อำเภอมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้สูตรการคำนวณของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane, Taro 1973 : 727) ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 175 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษารั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2553 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขวาสันติ อำเภอมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้วิธีแบบมาตราส่วนประมาณค่าตามวิธีของลิเคิร์ท มี 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะ

การวิเคราะห์ข้อมูล

การศึกษารั้งนี้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในการประมวลผล

สรุปผลการศึกษา

การค้นคว้าอิสระ เรื่อง การปฏิบัติงานตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2553 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขวาสันติ อำเภอมือง จังหวัดมหาสารคามตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน ผลการศึกษาปรากฏดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า มีจำนวน 175 คน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 7 หมู่ 13 หมู่ 16 หมู่ 17 หมู่ 18 หมู่ 20 หมู่ 22 จำนวนหมู่บ้านละ 9 คน (ร้อยละ 5.10) รองลงมาคือ หมู่ 8 หมู่ 9 หมู่ 19 จำนวนหมู่บ้านละ 8 คน (ร้อยละ 4.60) หมู่ 6 หมู่ 14 จำนวนหมู่บ้านละ 7 คน (ร้อยละ 4.00) หมู่ 1 หมู่ 12 จำนวน

หมู่บ้านละ 6 คน (ร้อยละ 3.40) หมู่ 5 หมู่ 10 หมู่ 11 หมู่ 15 หมู่ 21 หมู่ 23 หมู่ 24 จำนวน
หมู่บ้านละ 5 คน (ร้อยละ 2.90)

2. การปฏิบัติงานตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2553 ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอมือง จังหวัดมหาสารคามตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 6 ด้าน
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก จำนวน 3 ด้าน คือ
ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมด้าน โครงสร้างพื้นฐานและด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนอยู่ในระดับพอใช้ จำนวน 3 ด้าน คือ ด้านการส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารและด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

3. ผลเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2553 ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอมือง จังหวัดมหาสารคามตามความคิดเห็นของคณะกรรมการ
หมู่บ้านที่มีหมู่บ้านที่อาศัยอยู่แตกต่างกัน ระหว่าง หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 7 หมู่ 8
หมู่ 9 หมู่ 10 หมู่ 11 หมู่ 12 หมู่ 13 หมู่ 14 หมู่ 15 หมู่ 16 หมู่ 17 หมู่ 18 หมู่ 19 หมู่ 20 หมู่ 21 หมู่
22 หมู่ 23 หมู่ 24 พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 จำแนกเป็นรายด้านทุกด้าน
มีระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานไม่ต่างกัน ซึ่งหมายความว่า คณะกรรมการหมู่บ้านที่มี
หมู่บ้านที่อาศัยอยู่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ
2553 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอมือง จังหวัดมหาสารคามไม่แตกต่างกัน

4. ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานตามแผนดำเนินงานปีงบประมาณ 2553 ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอมือง จังหวัดมหาสารคามตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน จำแนกเป็นรายด้าน ดังนี้ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ควรดำเนินการสร้าง
ถนนภายในหมู่บ้านให้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทุกหมู่บ้าน ควรจัดสรรระบบไฟฟ้าและน้ำเพื่อ
การเกษตรอย่างทั่วถึง ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ควรจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
ทุกหมู่บ้านก่อนทำแผนพัฒนาอบต. ควรจัดตั้งศูนย์แก้ไขปัญหายาเสพติดประจำตำบล ด้านการ
ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ควรจัดการแข่งขัน กีฬาเยาวชนด้านกีฬายาเสพติดปีละ
2 ครั้ง ควรจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีให้ครบทั้ง 12 เดือน ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ควรจัด
ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพระยะสั้นในช่วงว่างเว้นจากการทำนา ควรให้ความรู้กับเกษตรกรในการทำ
เกษตรกรรมยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ควรดำเนินการ
กำจัดลูกน้ำขุยลายและป้องกัน โรคติดต่ออย่างต่อเนื่อง ควรจัดสรรภาชนะรองรับขยะให้ครบทุก
หลังคาเรือนด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร ควรจัดภูมิทัศน์ภายในสำนักงานให้เอื้อต่อ
การบริการประชาชน และควรพาตัวแทนประชาชนไปศึกษาดูงานท้องถิ่นอื่นที่พัฒนากว่า

อภิปรายผล

การค้นคว้าอิสระ เรื่อง การปฏิบัติงานตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2553 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้ศึกษาได้นำมาอภิปรายผลดังนี้

สมมติฐานที่ 1 การปฏิบัติงานตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2553 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านอยู่ในระดับพอใช้

จากผลการศึกษา พบว่า การปฏิบัติงานตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2553 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยรวมมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับพอใช้ ผลการศึกษาดังกล่าวเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า

องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการด้านต่างๆ สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานได้ในระดับหนึ่ง ส่วนใหญ่ยังไม่ถึงเกณฑ์อยู่ในระดับดีและดีเยี่ยม เช่น ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน การดำเนินโครงการก่อสร้างถนนดินและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยังไม่ครบทุกหมู่บ้าน ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การดำเนิน โครงการสร้างบ้านให้ผู้อยากจนยังต้องมีการก่อสร้างเพิ่มเติมอีกมาก ด้านการส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม การดำเนิน โครงการจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนยังต้องมีการสนับสนุนทาง โรงเรียนให้มากกว่าที่เป็นอยู่ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การดำเนินโครงการจัดซื้อพันธุ์พืชให้แก่เกษตรกรต้องเพิ่มจำนวนขึ้นในปีงบประมาณถัดไป ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การดำเนิน โครงการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้ายังทำได้ไม่ทั่วถึง และด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารการดำเนิน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต้องเอื้อต่อการให้บริการประชาชนมากขึ้น

ผลการศึกษาที่พบสอดคล้องกับ ผลการศึกษาของประสงค์ พิมพ์พิทักษ์ (2548 : 91-96) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมและรายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง วิสูตร จงชุมฉวี (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบรบือต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรบือ

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เค่นดวง สุบุตรคี (2550 : 125-129) ได้ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า การดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 8 ด้าน โดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง จารุณี ธนิตกุล (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า ระดับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สุเทพ เหนือโพธิ์ทอง (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เขตอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เขตอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง

ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับ ผลการศึกษาของคุณวุฒิ ชัยคำภา (2547 : 101-104) ศึกษาด้านการดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก พิชัย วัฒนกิติกุล (2549 : 82-85) ได้ทำการศึกษาการดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า การดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดมหาสารคาม โดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก ชลธิชา พราวศรี (2550 : 97-81) ศึกษาเรื่อง ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของประชากรเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทั้ง 6 ด้านแล้วปรากฏว่า ความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก จิตรลัดดา ถิ่นสำราญ (2551 : 132-135) ได้ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยโดยรวมและรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก

สมมติฐานที่ 2 คณะกรรมการหมู่บ้านที่มี หมู่บ้านที่อยู่อาศัยแตกต่างกันมีความ
 คิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2553 ขององค์การบริหารส่วน
 ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอมือเือง จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน

ผลการเปรียบเทียบทางสถิติพบว่า คณะกรรมการหมู่บ้านในเขตตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอมือเือง จังหวัดมหาสารคาม ที่มีหมู่บ้านที่อยู่อาศัยแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตาม
 แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2553 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอมือเือง จังหวัด
 มหาสารคาม ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้
 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า

การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอมือเือง จังหวัดมหาสารคาม
 อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกัน คือ พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล
 พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 และคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตองค์การ
 บริหารส่วนตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอมือเือง จังหวัดมหาสารคามอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เดียวกัน หมู่บ้าน
 ใกล้เคียงกัน จึงอยู่ในสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกัน รับรู้และเข้าใจในปัญหาหรือความต้องการต่างๆ
 ที่เกิดขึ้นใกล้เคียงกัน จึงส่งผลให้ความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีต่อการปฏิบัติงาน
 ตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2553 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอมือเือง จังหวัด
 มหาสารคามไม่แตกต่างกันไม่แตกต่างกัน

ผลการศึกษาที่พบสอดคล้องกับ ประสงค์ พิมพ์พิทักษ์ (2548: 91-96) ได้ศึกษา
 วิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน
 อำเภอมือเือง จังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิจัย การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน
 เมื่อจำแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพการสมรส อายุ และเขตที่อยู่อาศัย พบว่า
 ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการศึกษาไปใช้

- 1.1 ควรดำเนินการก่อสร้างถนนดินและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ครบทุกหมู่บ้าน
- 1.2 ควรมีการสร้างบ้านให้ผู้ยากจนเพิ่มขึ้นทุกปีงบประมาณ
- 1.3 ควรให้การสนับสนุนสื่อการเรียนให้กับโรงเรียนเพิ่มขึ้น
- 1.4 ควรดำเนินการจัดซื้อพันธุ์พืชให้แก่เกษตรกรอย่างทั่วถึง
- 1.5 ควรฉีดวัคซีนโรคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ทั่วถึง
- 1.6 ควรปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลให้เอื้อต่อการ

บริการประชาชน

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคราวต่อไป

- 2.1 ควรมีการศึกษาคำเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเขวาสันติ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
- 2.2 ควรมีการศึกษาคำเนินงานด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลเขวาสันติ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY